

ทีโอเอจัดกิจกรรม CSR ผ่าตัดตาต่อให้ผู้ป่วยยากไร้



เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้ ได้รับโอกาสในการรักษาเพิ่มมากขึ้น โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาทาง TOA ได้ผ่าตัดดวงตาผู้ป่วยโรคต้อให้กลับมามองเห็นแล้วมากกว่า 1,000 ดวงตา

ขณะที่ **นางจิต ไทยแจ่ม** อายุ 81 ปี ชาวอำเภอหนองไผ่ หนึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก บอกว่า ตนเป็นโรคต้อกระจก มองไม่เห็นมานานกว่า 5 ปี ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งในวันนี้

บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคุณแม่สีกิมเกี้ยว ตั้งคารวคุณร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม CSR ผ่าตัดตาต่อให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อปี 4” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ฐานะยากจน ให้สามารถกลับมามองเห็นและใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง โดยปีนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ป่วยยากไร้เข้ารับการผ่าตัดตาต่อกระจกและต้อหิน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน

ประจักษ์-ระออด ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่สีกิมเกี้ยว ตั้งคารวคุณกล่าวว่า ในปีนี้มีผู้ป่วยโรคต้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้ารับการลงทะเบียนผ่าตัดโรคต้อเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็นมานานหลายปี และมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัด ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบกิจกรรม CSR จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นำโดย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ และ พญ.นภาพร พูลสุวรรณ รวมทั้ง คณะจักษุแพทย์จิตอาสา จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อที่ยากไร้ให้กลับมามองเห็นและสามารถกลับมาหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป

ด้าน รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ หัวหน้าคณะจักษุแพทย์อาสา โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ TOA เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการผ่าตัดในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ได้ร่วมงานกันจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจาก การผ่าตัดในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากขาดโอกาสในการรักษา ซึ่ง เมื่อ TOA เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ถือเป็นการ



ได้รับโอกาสที่ดี ได้รับการผ่าตัด รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก อยากขอบคุณคณะแพทย์และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสตนได้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

สำหรับกิจกรรมในปี นี้ มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผู้ป่วย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมบริจาคเงิน อาทิ วิภาดา ภารดีวิสุทธิ, พูลศรี จงแสงทอง, ศรีสอาด ชันสามารถ, สมปาน จิววัฒนาภาส, รุ่งรัตน์ ศรีเฟื่องฟู, สมลักษณ์ แสงปราสาท, จริยา สุกกิตติดำรง, เบญจรัตน์ สิงห์สมบูรณ์, สันต์สุภางค์ วัฒนสมบัติ, สมจิต วัฒนสมบัติ, วิไลวรรณย์คุณพลังกูร, นางเยาว์ ไตวชิรกุล, จิรนุช ทรงสะอาด และ ประเทือง คุณกุล ซึ่งนอกจากจะร่วมบริจาคเงินแล้ว ยังได้ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกอีกด้วย นับว่าอ้อมบุญอ้อมใจกันถ้วนหน้า